



ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ตามที่กรมสรรพสามิต ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๘ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ สอบคัดเลือกภาคความสามารถ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และสอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

บัดนี้ กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย ๑)

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เลขที่ ๒๕๗ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว หรือมิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบเป็นการล่วงหน้า กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสำรองในลำดับถัดไป มารายงานตัวแทน ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

ก. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

ข. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นพนักงานราชการภายในวันเวลาที่กำหนด

ค. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นพนักงานราชการได้ตามวันเวลาที่กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และสำนักงาน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่มียสิทธิได้รับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

วิจิตร

(นางจินตนา ดิษเย็น)

สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นางฐิตินันท์ กันทะวี	
๒	๐๐๙	นางสาวพรรณราย พุทธวงศ์	
๓	๐๐๘	นางสาวลักขณา แก้วจันทร์เพชร	
๔	๐๐๑	นางสาวพัชรินทร์ ศรีมณี	
๕	๐๐๒	นางสาวฉันทนา มุลเพย	
๖	๐๑๐	นางสาวสุกัญญาภรณ์ เปียงเก้	

๕/๗